



ประกาศ กองแผนงานอาชญากรรม
เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองแผนงานอาชญากรรม

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม และข้าราชการตำรวจ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ เพื่อสร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความก้าวหน้า ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายใน หน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับ กองแผนงานอาชญากรรม พึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้าง องค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชน ผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการ ดำเนินงานของกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว กองแผนงานอาชญากรรม จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

๒. เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทักษะคนดี บุคลากรของกองแผนงานอาชญากรรม ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต และให้ตระหนักถึงผลร้าย ของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

๓. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะ เป็นทางเทคโนโลยีหรือการมีส่วนร่วมในช่องทางอื่น

๔. ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ ทุจริตอย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

๕. ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวัง อย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอร์รัปชันและผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(สุรชาติ จึงดำรงกิจ)

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม